



TEM XƯƠNG RỒNG



Lê Anh Tuấn

Câu lạc bộ Xương rồng Cần Thơ

--- oOo ---

Thú vui sưu tập tem đã hình thành nhiều năm trên thế giới, có lẽ bắt đầu không lâu từ sau khi con tem đầu tiên trên thế giới ra đời vào năm 1840. Hiện nay, việc sưu tập tem theo một chủ đề riêng biệt nào đó trở nên thịnh hành trong giới chơi tem, ví dụ như các đề tài: Ngựa, Chim, Hoa Lan, Vĩ nhân, Máy bay, Tàu thủy, Thẻ vận hội, v.v....

Cây xương rồng cũng trở thành một đề tài cho giới sưu tập tem. Do tính đa dạng, phong phú, giàu màu sắc, nhiều hình thể, ... vẻ đẹp của cây xương rồng đã làm mê hoặc nhiều lớp người ở các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau. Hầu như, mỗi nước đều có phát hành một số bộ tem về xương rồng hoặc cây mọng nước.

Sưu tập tem xương rồng không chỉ là một thú vui tao nhã mà nó còn đem lại cho người chơi tính nhân văn, khám phá thiên nhiên và ý thức giữ gìn môi trường. Chơi tem xương rồng thì thuận lợi hơn việc trồng và chăm sóc xương rồng mặt dầu mỗi công việc đều có cái hay riêng của nó. Sưu tập tem xương rồng, bạn sẽ không cần để ý đến việc cây xương rồng có phải cần nắng tốt, thoát nước dễ, nhiệt độ ẩm áp, không khí thoáng đãng, ... Bạn cũng không phải mất thì giờ để tưới bón, thay đất, thay chậu cho cây xương rồng. Bạn cũng chẳng phải lo đến các bệnh cây xương rồng như nấm cây, mò, ruồi, nhện đỏ, bệnh thối rễ, ... Bạn cũng tránh được các mũi gai nhọn hoặc đâm vào tay nhưt nhối. Bạn chỉ cần một không gian nhỏ, tối thiểu, một vài quyển album tem, một cái kẹp gấp tem, một kính lúp, một ít bìa cứng và một tấm lòng đam mê là đủ.

Thời gian trôi qua chỉ làm phong phú thêm bộ sưu tập của bạn, giá trị các con tem xương rồng sẽ tăng dần theo năm tháng, đặc biệt là những bộ tem xương rồng quý hiếm mà giá trị của nó có thể từ vài chục đến vài ngàn dollars Mỹ.

Chúng ta có thể sưu tập tem xương rồng bằng cách liên lạc trao đổi qua nhóm các người sưu tập tem, các câu lạc bộ tem, các cửa hàng tem và mua bán trao đổi trên mạng Internet.

Thật là vui hơn khi bạn vừa sở hữu một album tem xương rồng các nước và có thêm một vườn sưu tập cây xương rồng đa dạng và kỳ bí bên ngoài cửa sổ phòng làm việc.

Dưới đây là một số mẫu tem xương rồng các nước ...

Tem xương rồng Việt Nam



Tem xương rồng Benin



Tem xương rồng CHDCND Triều tiên



Tem xương rồng Surinam



Tem xương rồng Hoa kỳ

